

Số: /SNN-VP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo kết quả tổ chức  
các hoạt động hưởng ứng Chiến  
dịch làm cho thế giới sạch hơn  
năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp nhận Công văn số 3578/STNMT-QLMT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

1. Công tác phát động, hưởng ứng: Đơn vị đã tổ chức phát động và hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với khẩu hiệu:

*“Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội”*

Lễ phát động nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp đến mỗi CBCC nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi các cá nhân, tập thể và cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho thiên nhiên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến: Đơn vị đã triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới và các nội dung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Kết quả tuyên truyền: Từ việc triển khai trên mỗi CBCC đã hiểu được về vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động bảo vệ môi trường, mỗi người đều phải tham gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ nhất, tham gia vệ sinh môi trường xung quanh cơ quan, gia đình, đường phố, thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến nơi làm việc, gia đình và đời sống kinh tế của người dân. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và là trách nhiệm của toàn xã hội, hãy tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, để cùng nhau giữ gìn môi trường sống thật sạch sẽ, để bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ hệ sinh thái, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Phương hướng thực hiện thời gian tới: Mỗi CBCC hãy tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn để góp phần bảo vệ môi

trường, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, luôn vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, cơ quan, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây mất vệ sinh cảnh quan đường phố. Mỗi người, mỗi nhà hãy tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hãy sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính bản thân mình, nhằm góp phần bảo vệ đất nước ngày càng xanh sạch hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP(MVương).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Võ Thành Ngoan**